

**ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒**  
(จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร)

ลำดับ ที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๑	การบริหารจัดการน้ำ	<p><b>๑.๑โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพชรบุรีตอนล่าง</b> <b>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๕๗๓ ล้านบาท</b></p> <p>จ.เพชรบุรีได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำท่วมใน อ. เมืองเพชรบุรี เกิดปัญหาต่อการคมนาคมในจังหวัดและเส้นทางคมนาคม ถ.เพชรเกษม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักลงสู่ภาคใต้ รวมทั้งประชาชนได้รับผลกระทบเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา ๒ ปีติดต่อกัน โครงการชลประทานเพชรบุรีได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยการจัดทำคลองผันน้ำออกจากแม่น้ำเพชรบุรีก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเพชรบุรี ในวงเงิน ๘,๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๗ ปี</p> <p>กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ในวงเงิน ๓๒๗ ล้านบาท เริ่มดำเนินการในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ๓ ของเขื่อนเพชร เพื่อให้ระบายน้ำออกนอกแม่น้ำเพชรบุรีได้ในเบื้องต้นก่อนในปริมาณ ๑๐๐ ลบ.ม./วินาที และจำเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๑๐๐ ล้านบาท ดังนี้</p> <p>(๑) งบประมาณปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ดำเนินการแล้วเป็นเงิน ๓๒๗ ล้านบาท</p> <p>(๒) งบประมาณปี ๒๕๖๑ จะได้รับงบประมาณ (งบกลาง) เป็นเงิน ๒๐๐ ล้านบาท</p> <p>(๓) <u>ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) จาก กรม.สัฎฐจร เพื่อ</u> <u>ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจาก</u> <u>พระราชดำริ อีกเป็นเงิน ๕๗๓ ล้านบาท</u></p> <p>สำหรับงบประมาณที่เหลืออีกเป็นเงิน ๗,๔๐๐ ล้านบาท จะเสนอเป็นโครงการขนาดใหญ่ต่อไป</p>	<p>โครงการชลประทานเพชรบุรี</p> <p>นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๕-๔๗๓๖</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๑	การบริหารจัดการน้ำ	<p><b>๑.๒โครงการระบบท่อส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์งบประมาณ ๗๕๕ ล้านบาท</b></p> <p>เนื่องจาก อ.หัวหิน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอัตราที่สูงส่งผลให้การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ปริมาณน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปามีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับ เขื่อนปราณบุรี ที่เป็นแหล่งน้ำดิบอีกทางหนึ่งในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลเมืองหัวหินประสบปัญหาฝนแล้ง ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งน้ำดิบเพื่อการผลิตประปาของเทศบาลเมืองหัวหิน ทำให้ปัจจุบันเมืองหัวหินเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาเป็นอย่างมาก</p> <p>จากข้อมูลการใช้น้ำประปาเทศบาลเมืองหัวหินพบว่าเทศบาลเมืองหัวหินมีแผนงานที่จะผลิตน้ำประปาในอัตรา ๖๐,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน หรือเฉลี่ยประมาณ ๒,๕๐๐ ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จึงเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชากรและนักท่องเที่ยว รวมทั้งรองรับความเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร กลุ่มคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรในอนาคตได้อย่างยั่งยืนในระยะ ๒๐ ปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๙๕ ล้านบาท ดังนี้</p> <p>(๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว เป็นเงิน ๙๐ ล้านบาท</p> <p>(๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะได้รับงบประมาณ (งบกลาง) เป็นเงิน ๑๕๐ ล้านบาท</p> <p>(๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) <u>จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรม.สัญจร</u> เพื่อดำเนินโครงการระบบท่อส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำประปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เริ่มจากจุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำ ๑ ขวา สายใหญ่ ถึงบริเวณสระน้ำ บ้านพัก กปร. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกเป็นเงินงบประมาณ๗๕๕ ล้านบาท</p>	<p>โครงการชลประทานเพชรบุรี</p> <p>นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน เพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๕-๔๗๓๖</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ) รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๑	การบริหารจัดการน้ำ	<p><b>๑.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเพชรบุรี (ระยะที่ ๓) ฝั่งซ้ายตั้งแต่สะพานวัดจันทราวาส อ.เมือง จ.เพชรบุรี ความยาว ๒๕๐ เมตรงบประมาณ ๒๕ ล้านบาท</b></p> <p>เนื่องจากประชาชนบริเวณ ต.คลองกระแซง ชุมชนใกล้เคียงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีพื้นที่ติดแม่น้ำเพชรบุรีช่วงน้ำหลากกระแสน้ำก่อให้เกิดน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่ทางเศรษฐกิจของจังหวัด ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นประจำ หากไม่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอาจเกิดการพังทลายของตลิ่งและน้ำท่วมชุมชน รวมทั้งต้องประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ด้านเศรษฐกิจแบบประเมินค่ามิได้</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำเพชรบุรี และเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ให้แก่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สันหนนาการของชุมชนใกล้เคียง จึงเสนอโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินกิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนแบบตอกเสาเข็ม สอดแผ่น คสล. ด้านบนเสริมครีบนั่ง คสล. หน้าเขื่อนเปิดด้วยหินทิ้ง ความยาว ๒๕๐ เมตรในวงเงินงบประมาณ ๒๕ ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๕๑-๔๑๔๐</p>
		<p><b>๑.๔โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ ๔ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี งบประมาณ ๙.๘๙๗ ล้านบาท</b></p> <p>เนื่องจากประชาชนบริเวณ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด และพื้นที่ ๘ ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ๑๔๙๐ ครัวเรือนมีพื้นที่ติดแม่น้ำเพชรบุรี จึงมีกระแสน้ำก่อให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งพังทลายน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เกษตรกรเป็นประจำ หากไม่ดำเนินการอาจเกิดการพังทลายของคันดินกั้นน้ำและพื้นที่ราบลุ่มต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีและเพื่อความปลอดภัยของบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำเพชรบุรี จึงเสนอโครงการดังกล่าวโดยดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแบบตอกเสาเข็ม สอดแผ่น คสล. หน้าเขื่อนเปิดด้วยหินทิ้ง ความยาว ๑๐๔ เมตร ในวงเงินงบประมาณ ๙.๘๙๗ ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>นายเสกสม ชูรังสฤษฎ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๖๕๑-๔๑๔๐</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ) รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๒	การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	<p><b>๒.๑ โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เลนงอกใหม่ ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรีงบประมาณ ๘๔,๔๙๓,๗๕๐ บาท</b></p> <p>จ.เพชรบุรีเป็นจังหวัดชายทะเลที่มีความยาวของชายฝั่งทะเลเกือบร้อยกิโลเมตร ประกอบด้วย หาดโคลนในด้านทิศเหนือด้านที่ติด จ.สมุทรสงคราม เรื่อยลงมามาจนจรดตำบลแหลมผักเบี้ยและต่อกับหาดทรายไปจนถึง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ต่อไปจนถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในบริเวณหาดโคลนเป็นหาดโคลนที่กำลังเซ็ดตัวและเป็นพื้นที่ที่กำลังก่อตัวขึ้นของสังคมพืชป่าชายเลน แต่บางฤดูมักจะปรากฏลมมรสุมพัดเข้าปะทะแนวป่าชายเลนที่กำลังก่อตัวขึ้นบนพื้นเลนงอกใหม่นี้ ทำให้พันธุ์พืชเบิกนำที่เกิดขึ้นเสียหายต้องใช้เวลาปรับตัวและเริ่มกระบวนการก่อตั้งป่าชายเลนขึ้นมาใหม่ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบนิเวศป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมของจังหวัดมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์โดยเร็ว ,ให้ป่าชายเลนเป็นกำแพงป้องกันการกัดเซาะของคลื่นลมในฤดูมรสุม,เพิ่มพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐบาล,ช่วยเร่งกระบวนการในการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่เลนงอกใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดก่อให้เกิดอาชีพต่อชุมชน และสร้างรายได้ต่อชุมชนชายฝั่งจากผลผลิตจากป่าชายเลนอย่างยั่งยืนระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน ดำเนินการบริเวณแนวชายฝั่งทะเลในตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางขุนไทร</p> <p><b>- ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจขอบเขต จัดทำแผนที่ แนวไม้ฝั้นชะลอกคลื่น</li> <li>- สำรวจขอบเขต จัดทำแผนที่ แปลงปลูกป่าชายเลนหลังแนวไม้ฝั้น</li> <li>- ปักไม้ฝั้นชะลอกความรุนแรงของคลื่น ตามแบบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยะทาง ๒๐ กม.</li> <li>- จัดหากำไม้อายุ ๒๐ ปี และดำเนินการปลูกไม้ป่าชายเลนหลังแนวไม้ฝั้นในพื้นที่กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๒๐ กิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ จำนวน ๖๒๕ ไร่</li> <li>- ตรวจสอบอัตราการรอดตายและดำเนินการปลูกซ่อม</li> </ul> <p><b>- กิจกรรมตามโครงการฯ รวม ๒ กิจกรรม ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) ปักไม้ฝั้นชะลอกคลื่น ระยะทาง ๒๐ ก.ม. (ก.ม.ละ ๔,๐๒๕,๐๐๐บาท) เป็นเงิน ๘๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท</li> <li>(๒) ปลูกป่าชายเลน จำนวน ๖๒๕ ไร่ อัตราไร่ละ ๖,๓๙๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๙๙๓,๗๕๐ บาท</li> </ol>	<p>สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔</p> <p>นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ โทรศัพท์</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ) รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๒	การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	<p><b>๒.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก</b> งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ฝั่งตะวันตก และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณตามแนวป้องกันให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีประสงค์จะก่อสร้างแนวป้องกันโดยการปักไม้ไผ่ชะลอกคลื่น ยาว ๕,๓๐๐ เมตร พร้อมทางเดินเท้า ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖,๙ และ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวงเงินงบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี</p>	<p>สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ๐๘๑-๓๔๕-๔๘๘๐</p>
๓	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	<p><b>๓.๑ โครงการปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สายบ้านดอนจั่น – บ้านยี่สาร (สส.ถ.๑ - ๐๐๒๐) งบประมาณ ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</b></p> <p>เนื่องจากการท่องเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เพชรบุรี มีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะใช้รองรับนักท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอ หรือชำรุดเสียหาย จังหวัดจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนเส้นรองให้มีสภาพดี ได้มาตรฐาน และช่วยลดอุบัติเหตุ เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้สัญจรอีกเส้นทางหนึ่ง (ขอเร่งรัดแผนงาน/โครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ)</p> <p><b>๓.๒ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒</b></p> <p>ควรสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อไม่ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ เป็นเพียงแค่จังหวัดผ่านเพียงอย่างเดียว ขอให้มองเห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนเป็นวิถีประชารัฐ ด้วยการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ สร้างรายได้ และด้วยความหลากหลายด้านสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เช่น บ้านท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี บ้านท่าคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหมู่บ้านเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น ขอให้หาจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดดำเนินการตลาดและการประชาสัมพันธ์</p> <p><b>๓.๓ ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด (ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)</b></p>	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ๐๘๑-๔๐๖-๕๕๐๖ ผอ.กองช่าง อบจ.สส. ๐๘๑-๕๕๙-๐๘๔๓</p> <p>สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเพชรบุรี นายวสันต์ กิตติคุณ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเพชรบุรี</p> <p>ผู้เสนอ: นายวรวิทย์ บุญเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมกรอ. จังหวัดสมุทรสาคร</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๓	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	<p>๓.๔ นำเสนอแนวคิดโครงการศึกษาความเป็นไปได้การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว(Long stay) พื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๒</p> <p>พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากมายแต่ยังขาดการบริหารจัดการให้เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดเองหรือกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแบบฉับพลันทันที ที่มีผลกระทบไปทั่วโลก ประกอบกับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ( Aging Society ) ในหลายๆประเทศ รูปแบบการท่องเที่ยวแบบเดิมๆจำเป็นที่ได้รับการปรับปรุงแบบเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวอย่างที่มองเห็นได้ชัดเจน ในปัจจุบัน คือรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเดินทางท่องเที่ยวเองเป็นส่วนตัว( Foreigner individual traveling ) ที่เพิ่มขึ้นการพักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๒ สัปดาห์เพื่อดูแลสุขภาพเรียนรู้วิถีชีวิต ฝึกภาษา ทั้งผู้อยู่ในวัยเกษียณอายุและวัยอื่นๆ ที่มีความต้องการรองรับในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ มีลักษณะทางกายภาพที่พร้อมปรับเปลี่ยนมาสู่การรับรองการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เปลี่ยนไป จะทำอย่างไรให้เกิดการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเลให้เคลื่อนย้ายมาพำนักในพื้นที่ๆเปลี่ยนไปได้รับประสบการณ์แปลกใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น มาพักตามโฮมสเตย์ที่เป็นบ้านทรงไทยโบราณริมแม่น้ำที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานแล้วของกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะไปเชียงใหม่แล้วบินกลับประเทศ</p> <p>การที่จะดำเนินในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม อาจต้องใช้การบูรณาการจากหลายหน่วยงานที่จะต้องร่วมมือผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จเป็นเรื่องที่หน่วยงานๆหนึ่งจะรับไปดำเนินการได้ทั้งหมดแต่สามารถเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ภายใต้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>เนื่องจากยังไม่มีผลการศึกษาโครงการนี้อย่างเป็นทางการที่เชื่อถือได้ในการเดินทางสู่การปฏิบัติการศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อให้ทราบความต้องการของนักท่องเที่ยวและความพร้อมของพื้นที่ในมิติอื่นๆเช่นเรื่องโครงการขนส่งเชื่อมโยงในพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และมีกรอบที่กว้างขวางพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงขอเสนอโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป</p>	<p>หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒</p> <p>นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากุล</p> <p>ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๓๔-๘๒๔๒</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ) รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๔	ส่งเสริมการ จำหน่ายและ แปรรูปสัตว์น้ำ ทะเล (ขอเร่งรัด แผนงาน/โครงการ ที่อยู่ในแผนการ ดำเนินงานของ ส่วนราชการ)	<p>- โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายและแปรรูปสัตว์น้ำทะเล ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท</p> <p>๑.เป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด/ภาค และเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ</p> <p>๒.อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบแล้ว แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้ลงข้อมูลในระบบ E budgeting มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม ๐๘๑-๔๐๖-๕๕๐๖ ผอ.กองช่าง อบจ.สส. ๐๘๑-๕๕๙-๐๘๔๓</p>
๕	ขอสนับสนุนการ ชดเชยการปลูกป่า ชายเลน  (ขอรับการ สนับสนุนแผนงาน/ โครงการ ที่ยังไม่ อยู่ในแผนการ ดำเนินงานของ หน่วยงานราชการ (มีความพร้อมใน การดำเนินการ)	<p>- โครงการสนับสนุนการชดเชยการปลูกป่าชายเลนให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงครามงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงินจำนวน ๕๖๓,๓๙๔,๙๘๒ บาท</p> <p>เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ค.ร.ม. บริเวณ หมู่ที่ ๓ บ้าน ต้นลำแพน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จำนวน ๒,๓๑๐ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา เพื่อดำเนินโครงการแก้ม ลิงทุ่งหิน สำหรับป้องกันภาวะน้ำท่วมน้ำแล้ง และจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยการปลูกป่าให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง จำนวน ๒๐ เท่า วงเงินประมาณ ๕๖๓,๓๙๔,๙๘๒ บาท [( ๒,๓๑๐ ไร่ ๕๖ ตารางวา (๒,๓๑๐.๘๙ ไร่) ค่าชดเชย ไร่ละ ๑๒,๑๙๐ บาท จำนวน ๒๐ เท่า (๒,๓๑๐.๘๙ x ๑๒,๑๙๐ x ๒๐) คิดเป็นเงิน ๕๖๓,๓๙๔,๙๘๒ บาท)] ซึ่งหากจะใช้งบประมาณในการพัฒนาจังหวัด จะทำให้จังหวัดสมุทรสงคราม ต้องขาดงบประมาณในการ พัฒนาจังหวัดเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณ ได้รับจัดสรรเพียงประมาณ ๑๙๐ ล้านบาทเท่านั้น</p> <p><u>ประเด็นที่ต้องพิจารณา</u></p> <p>๑.มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอรับการช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี</p> <p>๒.การดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน ทั้งในเขต จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรีบางส่วน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที่กลุ่มจังหวัด</p> <p>๓. หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ จังหวัดจะต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดนานหลายปีติดต่อกัน</p>	<p>จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ผู้ดำเนินการ</p> <p><u>รายชื่อ/เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน</u> นายวิริยยุทธ นิรมานวิรุโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม ๐๘๙-๒๕๔-๔๖๘๘</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๖	เกษตรปลอดภัย	<p>๑.๑ มีการใช้สารเคมีในพืชผลทางการเกษตร เช่น ใช้สารเคมีในมะพร้าว น้ำหอม ทำให้สารตกค้างจึงควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยและการกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องวิธี</p> <p>๑.๓ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำจึงควรมหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร</p>	<p>ผู้เสนอ : นายวรวิทย์ บุญเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม กรอ.จังหวัดสมุทรสาคร</p>
๗	นครครัวโลก	<p>ให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นประตูสู่ภาคใต้ (South Gate) และชูประเด็นอาหารทะเล (Seafood) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด</p>	<p>ผู้เสนอ : คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (SKCD)</p>
๘	การพัฒนาบุคลากร	<p>ให้มีการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อรองรับกับ Positioning ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หลักสูตรช่างฝีมือแรงงาน และส่งเสริมเยาวชนให้เป็น Young Smart Farmer</p>	<p>ผู้เสนอ : ผู้เสนอ : นายวรวิทย์ บุญเพ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมกรอ. จังหวัดสมุทรสาคร และนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภา เกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร</p>



ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
๙	<p><b>จุดผ่อนปรน พิเศษด้านสิงขร</b></p> <p>(ขอรับการ สนับสนุนและ ส่งเสริมด้าน นโยบาย)</p>	<p><b>๑.ความเป็นมา</b> ด้านสิงขรเป็นช่องทางในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเมืองมะริด ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้านสิงขรได้ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานและกลับมา เป็นช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนอีกครั้งในช่วงการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อย ต่อมาเมื่อการสู้รบ ยุติลงช่องทางแห่งนี้ได้กลายเป็นช่องทางในการเดินทางข้ามแดนไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสองประเทศตาม วิถีชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน และเริ่มมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมากขึ้น จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ประกาศให้ด้านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนการค้า มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑</p> <p><b>๒. พัฒนาการและสถานภาพปัจจุบันของด้านสิงขร</b></p> <p>ภายหลังประกาศเป็นจุดผ่อนปรนการค้าแล้วปรากฏว่า มูลค่าการค้าชายแดนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้เสนอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด้านสิงขร เป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ ด้วยติดปัญหาสำคัญคือ ยังไม่มีการลงนามรับรองผลการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วม โดยคณะกรรมการเขตแดนไทย-เมียนมา หรือ JBC ทั้งที่การสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศร่วมได้ ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖</p> <p>การไม่สามารถยกระดับขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรข้ามแดน การทำน้ก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้เสนอขอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด้านสิงขร ขึ้นเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.เปิดทำการระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.</li> <li>๒.ใช้หนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดน</li> </ol> <p>ชั่วคราวเป็นเอกสารเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๓.อนุญาตให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทย และสัญชาติเมียนมา ที่เดินทางเข้ามาในหรือออก ไปนอกราชอาณาจักร</li> <li>๔.อนุญาตให้บุคคลสัญชาติเมียนมา ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สามารถเดินทางภายในเขต พื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น โดยให้พำนักได้ครั้งละไม่เกิน ๔ วัน (พักค้างคืนได้ ๓ คืน) และต้องเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางเดิม</li> </ol>	<p>สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>นางสาวอันธิกา แก้วะรัตน์</p> <p>ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด</p> <p>สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๕๕-๔๕๑๕</p>

ลำดับที่	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียดข้อเสนอ (โดยย่อ)	ผู้นำเสนอ(หน่วยงานที่นำเสนอ รายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน)
		<p>๕.ห้ามมิให้มีการดำเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ บริเวณด้านสิงขร โดยให้ปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (joint boundary committee - JBC) ระหว่างไทย- เมียนมา ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานครโดยมีผลสรุป ดังนี้ คือฝ่ายเมียนมาไม่รับรองผลการสำรวจภูมิประเทศร่วม ( Joint detail Survey-JDS) จึงทำให้ฝ่ายไทยไม่สามารถ ยกระดับจากจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขรเป็นจุดผ่านถาวรได้</p> <p><b>๓. ข้อเสนอ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ขอย้ายระยะเวลาการพำนักในพื้นที่ออกไปจากเดิม ๔ วัน เป็น ๗ วัน</li><li>๒. ขอย้ายพื้นที่การเดินทางเข้ามาในเขตราชอาณาจักรจากอำเภอเมือง เป็นอำเภอหัวหิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และส่งเสริมการท่องเที่ยว</li></ol>	

\*\*\*\*\* จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่ต้องการชี้เป้าให้หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจดำเนินการ

ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด/ภาคอย่างมีนัยสำคัญ(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	<p>โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาคันหนอก (สนับสนุนเปิดด่านสิงขร) หมู่ที่ ๖ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ภาคที่ ๔</b> บริหารจัดการน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p><b>ความสำคัญของโครงการ</b></p> <p>เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการพัฒนาด่านสิงขรให้มีการเปิดด่านการค้าถาวรตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ซึ่งปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษและกำลังดำเนินการให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร และเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในการนี้จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับในด้านแหล่งน้ำ ด้วยสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดนด่านสิงขรมีพื้นที่ลักษณะเป็นที่สูง จึงยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแล้ง และหากในอนาคตด่านสิงขรได้รับการผลักดันให้เป็นด่านถาวร เป็นประตูของภาคกลางในการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาแหล่งน้ำดังกล่าวก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของด่านสิงขรจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาคันหนอก ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญในพื้นที่</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <p>ดำเนินการเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาคันหนอก ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคการเกษตร และใช้ในกิจกรรมต่างๆที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของด่านการค้าชายแดนด่านสิงขร</p> <p><b>กิจกรรมของโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นให้สูงขึ้น ๐.๗๕ เมตร ทำให้เพิ่มการเก็บกักน้ำ ๐.๑๔๖ ล้าน ลบ.ม. เดิม ๐.๖๕๔ ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น ๐.๘๐๐ ล้าน ลบ.ม.</li><li>- งานปรับปรุงฐานรากทำนบดินอ่างเก็บน้ำ</li><li>- งานขุดลอกและขุดขยายพร้อมขนย้ายดินอ่างเก็บน้ำ</li></ul>	โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒	<p>โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ภาคที่ ๔</b> บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ว่วมภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน</p> <p>งบประมาณ ๑๕๔,๘๒๒,๕๖๐ บาท</p>	<p><b>ความสำคัญของโครงการ</b></p> <p>เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบันยังประสบปัญหาในเรื่องน้ำอุปโภค – บริโภค ทั้งในเรื่องของปริมาณน้ำและความสะอาดในหลายพื้นที่ของจังหวัด</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <p>เพื่อพัฒนาปรับปรุงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ WHO</p> <p><b>กิจกรรมของโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีจ่ายน้ำทับสะแกถึงสถานีจ่ายน้ำข้างแรกอ.บางสะพาน งบประมาณ ๙๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนเพชรเกษม-บ้านหนองจันทร์หอม ม.๒ ต.ข้างแรก อ.บางสะพานน้อยงบประมาณ ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมแยกไร่โน – บ้านห้วยยาง หมู่ ๒ ตำบลแสงอรุณ อ.ทับสะแกงบประมาณ ๖,๔๒๐,๕๖๐ บาท</li> <li>- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก งบประมาณ ๕,๖๔๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนเหมืองแร่วัดนาหูกวาง – ตลาดนาหูกวาง หมู่ ๑๐ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก งบประมาณ ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ก่อสร้างระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมระบบสูบน้ำส่งบริเวณ สถานีสูบน้ำแรงต่ำบ้านปลายน้ำ อ.ปราณบุรี งบประมาณ ๔๔,๗๕๒,๐๐๐ บาท</li> </ul>	<p>การประสานส่วนภูมิภาค</p> <p>สาขาประจวบคีรีขันธ์</p>

ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	<p>โครงการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก พื้นที่ภาคกลาง</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ภาคที่ ๓</b> ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p><b>งบประมาณ ๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</b></p>	<p><b><u>ความสำคัญของโครงการ</u></b></p> <p>ปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน ได้แก่ การสำรวจศักยภาพของวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนแก้ปัญหาท้องถิ่น และให้คัดสรรสินค้าเพื่อพัฒนาเป็น Product Championภาคกลางและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามปัจจัยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก</p> <p><b><u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u></b></p> <p>เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดสู่ตลาดโลก</p> <p><b><u>กิจกรรมของโครงการ</u></b></p> <p>จัดการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก ตามขั้นตอนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน ๖๐๐ ราย</li> <li>- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ จำนวน ๖๐ รายจากผู้เข้าร่วมโครงการ</li> <li>- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมทดสอบการตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</li> </ul>	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	<p>โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓R</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ภาคที่ ๓</b> ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p><b>งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</b></p>	<p><b><u>ความสำคัญของโครงการ</u></b></p> <p>การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนอกจากจะเน้นกำไรสูงสุดแล้ว การให้ความสำคัญกับสังคมและทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว หรือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆล้วนมีผลกระทบต่อทั้งด้านบวกและลบต่อกันทั้งสิ้น ดังนั้นในด้านอุตสาหกรรมนอกจากจะต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการผลิตแล้ว ปัจจุบันยังต้องหากระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ทำให้เกิดผลพลอยได้ที่ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งการลดปริมาณและความเข้มข้นขององค์ประกอบในของเสียด้วยการนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle) จนไม่สามารถนำของเสียไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว ก็จะนำไปบำบัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นยังต้องประกอบด้วยทัศนคติที่ดีและการร่วมมือกันอย่างเต็มที่จากบุคคลากรทุกฝ่ายอีกด้วย</p> <p><b><u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u></b></p> <p>เพื่อสร้างและส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓R</p> <p><b><u>กิจกรรมของโครงการ</u></b></p> <p>ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม (SMEs) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้รับการอบรมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ๓Rทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญและผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ภาคที่ ๓</b> ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</p> <p>งบประมาณ ๙,๓๐๗,๐๐๐ บาท</p>	<p><b>ความสำคัญของโครงการ</b></p> <p>นมและอุตสาหกรรมเป็นอาหารที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน</li> <li>2. เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบในภาพรวมของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ</li> </ol> <p><b>กิจกรรมของโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการผลิตน้ำนมคุณภาพดีและได้มาตรฐาน งบประมาณ ๒๓๕,๔๐๐ บาท</li> <li>- พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มและการจัดการในฟาร์มเพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน งบประมาณ ๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- การติดตามและประเมินผลพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP งบประมาณ ๑๐๑,๖๐๐ บาท</li> </ul>	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นิทรรศการและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว่ากอ</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ภาคที่ ๒</b> พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาคงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p><b>ความสำคัญของโครงการ</b></p> <p>อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งให้อุทยานฯ เป็นสถานศึกษาเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันที่นี้คือแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยมีการจัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่ในปัจจุบันภูมิทัศน์ นิทรรศการและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว่ากอซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซม</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <p>เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ นิทรรศการและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว่ากอ</p> <p><b>กิจกรรมของโครงการ</b></p> <p>- ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ปรับปรุงบ่อน้ำโลมา</li> <li>๒) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำพุ</li> <li>๓) ปรับปรุงบริเวณบันไดและตัวหนอนหน้าบ่อน้ำพุและบันได</li> </ol> <p>- ปรับปรุงนิทรรศการและพื้นที่จัดแสดง ส่วนจัดแสดง ๗ ส่วน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) อัจฉรย์โลกสี่คราม ๒) จากขุนเขาสู่สายน้ำ</li> <li>๓) สีสันแห่งท้องทะเล ๔) เปิดโลกใต้ทะเล</li> <li>๕) พิพิธภัณฑ์แสดงตัวอย่างสัตว์น้ำ</li> <li>๖) กิจกรรมปฏิบัติการ</li> <li>๗) เพิ่มความรู้ด้วยตัวเอง</li> </ol> <p>- ปรับปรุงจัดแสดง ๑๗ ตู้</p>	อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ



ลำดับ ความสำคัญ ของโครงการ	ประเด็นข้อเสนอ	รายละเอียด และข้อเสนอ (โดยย่อ)	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗	<p>โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ</p> <p><b>ประเด็นยุทธศาสตร์ภาคที่ ๒</b> พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาคงบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p><b>ความสำคัญของโครงการ</b></p> <p>อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งให้อุทยานฯ เป็นสถานศึกษาเพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันที่นี้คือแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยมีการจัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่ในปัจจุบันอาคารดาราศาสตร์และอวกาศภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงมีความจำเป็น ในการปรับปรุงซ่อมแซม</p> <p><b>วัตถุประสงค์ของโครงการ</b></p> <p>ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ</p> <p><b>กิจกรรมของโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซ่อมแซมอาคารดาราทัศนีย์ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) ซ่อมสีกายในอาคาร</li> <li>๒) ซ่อมสีกายนอกอาคาร</li> <li>๓) ปรับปรุงช่องแสงใต้โดมกระจกอาคาร</li> </ul> </li> <li>- ซ่อมแซมอาคารพันพิณจันทรา และอาคารพันทิวาทิตย์ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑) ซ่อมผนังและฝ้าเพดาน</li> <li>๒) ติดตั้งกระจกด้านข้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารดาราทัศนีย์ ถึงอาคารพันพิณจันทราถึงอาคารพันทิวาทิตย์</li> <li>๓) ซ่อมแซมผนังห้องน้ำ</li> <li>๔) ปรับพื้นที่ลาดต่างระดับสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ</li> <li>๕) ซ่อมแซมเชิงชายอาคารพันพิณจันทรา และอาคารพันทิวาทิตย์</li> </ul> </li> </ul>	<p>อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ</p>